

Số: /BC-BDT

Cao Bằng, ngày tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Phần 1

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát đặc điểm tình hình chung

Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và chương trình do Ban làm thường trực. Để đáp ứng được việc quản lý, triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao biên chế là 22 người và 04 người làm hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc gồm có:

- 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban.

- 03 phòng chuyên môn gồm các phòng sau: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Thanh tra - Tuyên truyền, Văn phòng - Chính sách.

Tổng số công chức, người lao động có mặt 25 người, trong đó công chức 21 người và người lao động 04 người.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng

2.1. Thuận lợi

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Dân tộc luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, thường xuyên được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong công tác thi đua, khen thưởng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, sự nỗ lực quyết tâm thi đua phấn đấu của cán bộ công chức và sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tạo động lực thúc đẩy, động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tích cực chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Khó khăn

Tuy nhiên, do kinh phí dành cho công tác khen thưởng và tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, thể thao còn hạn hẹp nên kết quả các hoạt động chưa được cao.

Việc phát hiện, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức; Nội dung, hình thức tổ chức công tác thi đua khen thưởng chưa phong phú, đa dạng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm 2021, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn Ban hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của cơ quan, đồng thời hướng dẫn triển khai đến các phòng chuyên môn, công chức đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các phong trào được duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra.

Trong năm 2021, lãnh đạo Ban, Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban đã ban hành các văn bản chỉ đạo các hoạt động về thi đua, khen thưởng như: Phát động phong trào thi đua năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021; Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; phát động thi đua chuyên đề chào mừng Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với phong trào thi đua yêu nước. Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; tham gia ký kết giao ước thi đua với Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh Cao Bằng.

(Chi tiết văn bản ban hành theo Phụ lục I kèm theo)

Việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời tại Ban luôn được thực hiện nghiêm túc.

Công tác xét và công nhận sáng kiến của Ban được thực hiện đúng trình tự và bảo đảm tính công khai minh bạch.

**** Sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể***

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi và thống nhất trong các hoạt động, phong trào thi đua khen thưởng của Ban nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Các nội dung thi đua đã được các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc nghiêm túc thực hiện, hưởng ứng nhiệt tình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

2. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua

2.1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội

2.1.1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Hoàn thành thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 tại huyện Bảo Lạc, huyện Hòa An và đã hoàn thành thu hồi nộp Ngân sách nhà nước với số tiền 83 triệu đồng.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị và trong lĩnh vực công tác dân tộc; triển khai thi hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo tổ chức cho 21 công chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập lần đầu thực hiện hoàn thành việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập và giao nộp cho cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác pháp chế, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng năm 2021; Chủ động nắm theo dõi, tình hình đời sống sản xuất và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc; tiếp nhận thông tin, xử lý các ý kiến, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

2.1.2. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc

Trong năm 2021, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp ban hành trên 10 văn bản về công tác chỉ đạo và trên 180 các báo cáo, Quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo qui định; tổ chức xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm của Ban và kế hoạch thực hiện chi tiết của từng chính sách làm căn cứ thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công tác chỉ đạo của Ban và của từng phòng chuyên môn. Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực

hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai tuyên truyền các nội dung thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thông tin về tình hình thời sự trong nước và triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành cho toàn thể công chức, người lao động. Tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới toàn thể công chức cơ quan (100% công chức tham gia đầy đủ).

2.1.3. Kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện các chính sách dân tộc

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc ngay từ đầu năm, bám sát theo nhu cầu thực tế địa phương. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở khi triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, cố gắng đảm bảo đúng tiến độ giải ngân và mục tiêu kế hoạch giao của năm.

2.1.4. Đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách dân tộc

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg: Thực hiện cấp báo cho người có uy tín được 390.087 tờ báo (báo Cao Bằng, báo Dân tộc và phát triển), kinh phí thực hiện 1.195,082 triệu đồng, đạt 100% KH; Tổ chức 04 lớp tập huấn cho người có uy tín tại 02 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm với 141 đại biểu tham dự; Chỉ đạo các huyện, Thành phố tổ chức rà soát thay thế, bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2021. Năm 2021, các huyện đã thực hiện thăm ốm 77 trường hợp và thăm viếng 24 trường hợp, kinh phí hỗ trợ 101 triệu đồng; Thăm hỏi, tặng quà tết 614 người, kinh phí 255,980 triệu đồng; Tổ chức 20 hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước cho 1.495 người có uy tín với kinh phí là 560,673 triệu đồng.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg: Với 19 đầu báo, tạp chí thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, Bru điện tỉnh cấp phát được 390.134 tờ báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, thực hiện đạt 100% KH.

- Quyết định 498/QĐ-TTg: Lắp đặt 01 pa nô tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng phát sóng 06 chuyên đề tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và thường xuyên phát trên chuyên mục dân tộc và phát triển đài truyền hình Cao Bằng. Phối hợp với báo Báo Cao Bằng đưa tin bài về công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, huyện trong tỉnh. Tổ chức thành công 03 hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai Kế hoạch số 444 /KH-

UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm với 106 đại biểu tham dự, đồng thời chỉ đạo cấp huyện tổ chức 04 hội nghị với 303 đại biểu tham dự tại 4 huyện (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Nguyên Bình). Tiếp tục chỉ đạo các huyện thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đồng thời lồng ghép duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả mô hình tư vấn về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông trung học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.. trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện giải ngân 196/196 triệu đồng đạt 100% KH.

- Quyết định 2085/QĐ-TTg: Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình: đường giao thông, điện sinh hoạt... thực hiện giải ngân 5.857/6.931 triệu đồng dự án ĐCĐC xóm Tả Cán - xã Tổng Cột - huyện Hà Quảng đạt 95,5% KH.

- Quyết định 2086/QĐ-TTg: Thực hiện kinh phí chuyển nguồn 6.997,456 triệu đồng, Ban đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, đánh giá chất lượng tiến độ thực hiện các công trình và tiếp tục đôn đốc nhà thầu xây lắp tiến hành khắc phục một số tồn tại 02 công trình tại huyện Bảo Lạc, đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao đưa vào sử dụng với khối lượng xây lắp đã hoàn thành 100%, thực hiện giải ngân đạt 100% KH.

- Công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở: Tổ chức thành công 02 hội nghị với nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng về bình đẳng giới Quyết định 1898/QĐ-TTg và tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định 498/QĐ-TTg cho 147 đại biểu tham gia tại huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg cho 204 đại biểu tham gia, khối lượng hoàn thành 100% KH. Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền luật tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách dân tộc tại xã Nam Quang huyện Bảo Lâm với 40 đại biểu là cán bộ không chuyên trách xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng nhóm Tin lành, đoàn thể xóm.

2.1.5. Công tác cải cách hành chính

- Cải cách thể chế: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về công tác dân tộc thực hiện các chính sách kịp thời và đúng quy định.

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Ban đúng quy định theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đăng tải đầy đủ TTHC trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc và kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo điều kiện

thuận lợi cho cá nhân tổ chức thực hiện TTHC; rà soát, lập danh sách TTHC phục vụ kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua rà soát và theo dõi việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công và trên phần mềm điện tử VNPT-iGate, Ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục đưa 02 DVCTT mức độ 2 lên mức độ 4, hiện 02 thủ tục này đang được áp dụng kiểm thử trên Hệ thống một cửa điện tử. Tiếp tục triển khai hệ thống một cửa liên thông tới toàn thể công chức, thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm hệ thống đảm bảo đúng quy định. Công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo thống nhất.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Tiếp tục rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đảm bảo phân công công việc cụ thể rõ ràng, tránh bỏ trống hoặc chồng chéo. Quý II năm 2021, Ban tiếp nhận 01 công chức và luân chuyển 01 công chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá, phân loại, xây dựng nguồn cán bộ đảm bảo tính kế thừa liên tục và ổn định. Tiếp tục thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính của cơ quan.

- Cải cách tài chính công: Thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính dân chủ và công khai. Tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của công chức; theo dõi quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp và tài sản của cơ quan, duy trì và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 06/01/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc; Quyết định số 18/QĐ-BDT ngày 11/01/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. Ban hành Quyết định số 38/QĐ-BDT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Dân tộc Quyết định ban hành Quy chế thực hiện quy chế quy chế dân chủ ở cơ sở. Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. 100% công chức, người lao động luôn nêu cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Ban quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 387/KH-BDT ngày 11/6/2021 về việc Kiểm tra sách hạch chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức. Công chức Ban Dân tộc đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành nhằm nâng cao kiến thức về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Việc bố trí công chức tham

dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Trong năm 2021, Ban đã cử 18 lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương và tỉnh tổ chức, trong đó có 03 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng; 03 công chức tham gia lớp nghiệp vụ thanh tra; 02 công chức tham gia lớp toàn xã hội học tập; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng tiếng anh B2; 01 cán bộ tham gia tập huấn về sở hữu trí tuệ; 01 cán bộ tham gia diễn tập ứng cứu sự cố ATTT mạng; 04 cán bộ tham gia tập huấn nâng cao chất lượng công vụ. 01 cán bộ tham gia bồi dưỡng Trung cấp lý luận. 01 cán bộ đào tạo Thạc sỹ.

- Hiện đại hóa nền hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của cơ quan: Thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các văn bản đi đã thực hiện quy trình xử lý điện tử và có chữ ký số. Tất cả công chức thực hiện thường xuyên và thành thạo hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Năm 2021, Ban đã nhận 5.141 văn bản đến và ban hành 1.155 văn bản đi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, 100% văn bản điện tử sử dụng chữ ký số. Các phòng chuyên môn và lãnh đạo Ban đều đã sử dụng hòm thư công vụ trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Trang thông tin điện tử của Ban thường xuyên cập nhật tin tức kịp thời và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Năm 2021, đã đăng tải kịp thời 20 tin hoạt động và 259 văn bản liên quan đến lĩnh vực dân tộc lên Trang thông tin điện tử của Ban. Tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Ban. Ban hành Kế hoạch chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2021 đảm bảo về thời gian và chất lượng. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo để đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan Ban Dân tộc.

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm (*Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.*

2.2.1. Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo sự phân công của UBND tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng. Ban Dân tộc xây

dựng Kế hoạch số 533/KH-BDT ngày 26/7/2021 tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, trong đó có hoạt động thăm hỏi và tặng quà đồng bào dân tộc nhân dịp tết nguyên đán bằng nguồn lực của đơn vị và vận động xã hội hóa (dự kiến thực hiện giữa tháng 1 năm 2022).

2.2.2. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với các phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; vận động công chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước.

2.2.3. Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng phong trào thi đua, toàn thể công chức, người lao động Ban đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới các đối tượng hộ nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Đóng góp và ủng hộ các loại Quỹ do UBND tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp phát động với tổng số tiền là 23,75 triệu đồng, gồm các loại quỹ sau: Nộp ủng hộ Covid-19 4 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo 3,5 triệu đồng; Quỹ nông thôn mới 3 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân 3 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em 3 triệu đồng; Quỹ mái ấm công đoàn 1,25 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ Ban Dân tộc hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3 triệu đồng.

2.2.4. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 30/9/2019 về Tổ chức thực hiện phong trào công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025.

Kết quả phong trào thi đua cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021: Phong trào thi đua được cán bộ, công chức Ban Dân tộc nghiêm túc thực hiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức Ban Dân tộc đã đi vào nền nếp. Công chức chấp hành nghiêm các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân đảm bảo chuẩn mực của công chức; Có ý thức tổ chức kỷ luật; sử

dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật phát ngôn, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc. Công tác quản lý cán bộ có nhiều đổi mới, công tác tổ chức bộ máy biên chế có sự sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm phát huy được năng lực của công chức, làm việc hiệu quả; nhận thức của công chức về kỷ cương kỷ luật, văn hóa công vụ đối với từng công chức được nâng lên rõ rệt. Đồng thời đơn vị đã thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự.

(Chi tiết theo biểu số II, III kèm theo)

2.3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề khác

Ban Dân tộc đã tổ chức triển khai nội dung các phong trào thi đua chuyên đề như: *Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Dân vận khéo; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) và 60 năm Cao Bằng thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Cao Bằng năm 1961; thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...* tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Nội dung tuyên truyền các đợt thi đua gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt gắn với tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm. Các phong trào thi đua đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức phấn khởi ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

2.4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề do cơ quan, đơn vị phát động:

Ban Dân tộc đã phát động thi đua chào mừng Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021. Phát động phong trào thi đua “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phát động phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 -2025.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua chào mừng Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021: Phong trào thi đua đã tạo nên không

khí thi đua sôi nổi trong Ban Dân tộc, tạo động lực, ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của công chức, người lao động góp phần thúc đẩy, khuyến khích các phòng chuyên môn, các cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh giao cho Ban Dân tộc.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”: Xây dựng Kế hoạch, kịch bản, hướng dẫn ứng phó đối với mọi tình huống diễn biến của dịch Covid-19. Thực hiện tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 theo yêu cầu "5K", theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện khai báo y tế điện tử Bluezone, NCOVI và hiện tại đang thực hiện khai báo y tế bằng ứng dụng PC-covid để quét mã QR Code khi vào trụ sở làm việc và đến các địa điểm công cộng có mã QR Code điểm kiểm dịch; 21/25 công chức, người lao động của Ban đã tiêm đủ 03 mũi vacxin phòng chống Covid19; Triển khai các hội nghị, cuộc họp hình thức phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2021: Lãnh đạo Ban Dân tộc đã chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” năm 2021. Tuyên truyền cán bộ, công chức, người lao động Ban thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; các văn bản, Kế hoạch, Quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, ngập úng và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị và những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm kinh tế - xã hội, nắm vững phương châm 4 tại chỗ để "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước khi có thiên tai xảy ra; kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp vật chất và triển khai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đảm bảo theo đúng quy định.

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến được Ban Dân tộc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Đã ban hành kế hoạch số 375/KH-BDT ngày 08/6/2021 của Ban Dân tộc về xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025. Công tác tuyên

truyền, phổ biến, quán triệt về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua; gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến được ban triển khai qua các cuộc họp giao ban, trên thông tin điều hành ioffice và Trang thông tin điện tử của Ban.

4. Công tác khen thưởng

Kết quả khen thưởng năm 2021

4.1. *Khen thưởng cấp Nhà nước: Không có*

4.2. *Khen thưởng cấp bộ, ngành: Không có*

4.3. *Khen thưởng cấp tỉnh:*

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể nhỏ của Ban Dân tộc năm 2021.

Đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân năm 2021.

4.4. *Khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị*

- Ban đã Khen tặng thành tích công tác năm 2021 cho 03 tập thể và 23 lượt cá nhân, cụ thể:

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 03 tập thể.

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở": 01 cá nhân (trong đó không có cá nhân là lao động trực tiếp).

Danh hiệu "Lao động tiên tiến": 22 cá nhân (trong đó 14/22 chiếm 63,6% cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo);

Giấy khen của Trưởng Ban: 08 cá nhân.

(Chi tiết theo biểu IV kèm theo).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Do đó công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2021. Nhận thức của công chức, người lao động được nâng lên rõ rệt. Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của công chức, người lao động; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của tập thể, cá nhân trong đơn vị.

2. Hạn chế

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đợt thi đua còn hạn chế do công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tạo được động lực thúc đẩy các phong trào thi đua.

3. Bài học kinh nghiệm

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và đoàn thể trong việc thực hiện và phát động phong trào thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua đối với CBCC trong cơ quan.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022

1. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh phát động; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

3. Rà soát, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 2022; chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

3. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TỈNH, VỚI KHỐI, CỤM THI ĐUA

1. Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp để công tác thi đua khen thưởng của Ban ngày càng đạt hiệu quả cao.

2. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Khối thi đua các cơ quan TMTH;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn của Ban;
- Lưu: VT, TĐKT.

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BDT ngày 04/01/2022 của Ban Dân tộc)

TT	Số/ký hiệu, thời gian ban hành văn bản	Trích yếu văn bản	Ghi chú
1	Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 19/01/2021	Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021	
2	1037/PĐTĐ-BDT ngày 31/12/2020	Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021	
3	91/PĐTĐ-BDT ngày 18/02/2021	Phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026	
4	192/PĐTĐ-BDT ngày 05/4/2021	Phát động thi đua chuyên đề chào mừng Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)	
5	Kế hoạch số 375/KH-BDT ngày 08/6/2021	Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025	
6	559/PĐTĐ-BDT ngày 03/8/2021	Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021	
7	Kế hoạch số 772/KH-BDT ngày 12/10/2021	Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng	
8	Kế hoạch số 862/KH-BDT ngày 04/11/2021	Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng	
9	Kế hoạch số 960/KH-BDT ngày 25/11/2021	Kế hoạch đánh giá công chức, người lao động; xét thi đua khen thưởng năm 2021	

Phụ lục II
BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
"CAO BẰNG CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI"
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BDT ngày 04/01/2022 của Ban Dân tộc

TT	Đơn vị thành viên KTĐ	Xã được phân công giúp đỡ (theo QĐ 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UB tỉnh)	Ủng hộ Quỹ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng	Các hình thức giúp đỡ xã được phân công giúp đỡ trong xây dựng nông thôn mới					Ghi chú
				Ủng hộ tiền mặt	Quà tặng		Xây dựng đường		
					Gia đình chính sách, hộ nghèo	Học sinh	Ngày công	Tiền mua vật liệu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ban Dân tộc								Chưa thực hiện, dự kiến thực hiện giữa tháng 1/2022
Tổng cộng					Tổng giá trị:				

Phụ lục III
BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
"CAO BẰNG CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU"
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BDT ngày 04/01/2022 của Ban Dân tộc)

TT	Đơn vị thành viên Khôi Thi đua	Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh	Các hình thức giúp đỡ				Ghi chú
			Ủng hộ tiền mặt	Quà tặng		Các hình thức khác	
				GDCS, hộ nghèo	Học sinh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ban Dân tộc	3.500.000	X				Năm 2021, tổng số tiền ủng hộ là 23,75 triệu (trong đó có Quỹ vì người nghèo)
Tổng cộng		3.500.000					

